

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิชัย นารีรักษ์	ประธานสภา อบต.	วิชัย นารีรักษ์	
๒	นายนิยม วิชาเย็น	รองประธานสภา อบต.	นิยม วิชาเย็น	
๓	นายวิชัย กองจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	วิชัย กองจันทร์	
๔	น.ส.เนตรนภา ไพศาลพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	เนตรนภา ไพศาลพงษ์	
๕	นายนิศสันต์ วงษ์ศรีไช	สมาชิกสภา อบต. ม. ๕	นิศสันต์ วงษ์ศรีไช	
๖	นางสาวดาวเรือง พูนท่าหว่า	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	ดาวเรือง พูนท่าหว่า	
๗	นายบุญยง ธงทอง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	บุญยง ธงทอง	
๘	นายเดชมงคล รัตนวงศ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	เดชมงคล รัตนวงศ์	
๙	นายธนพนธ์ คุณพรม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	ธนพนธ์ คุณพรม	
๑๐	นายพรมจันทร์ สรวงศิริ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑	พรมจันทร์ สรวงศิริ	
๑๑	นางจอมสี ศรีวงษ์ชัย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	จอมสี ศรีวงษ์ชัย	
๑๒	นายอัครเดช วงศ์ชาคร	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓	อัครเดช วงศ์ชาคร	
๑๓	นายมนัส จำชาติ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	มนัส จำชาติ	
๑๔	น.ส.บุญญาภา อรุณพัฒน์	เลขานุการสภา อบต.	บุญญาภา อรุณพัฒน์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอุดร คณาจันทร์	นายก อบต.ห้วยบง	อุดร คณาจันทร์	
๒	นายอุบล ดวงโกสุม	รองนายกอบต.ห้วยบง	อุบล ดวงโกสุม	
๓	นายอนุพงษ์ สากุล	รองนายก อบต.ห้วยบง	อนุพงษ์ สากุล	
๔	นางสาวถวิล สุประก่ำ	เลขานุการนายก อบต.ห้วยบง	ถวิล สุประก่ำ	
๕	นางเพ็ญศรี รติเมธากุล	ปลัด อบต.ห้วยบง	เพ็ญศรี รติเมธากุล	
๖	นางรตนพร ธงภักดิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	รตนพร ธงภักดิ์	
๗	นางนธมน โหมदनอก	ผอ.กองสาธารณสุขฯ	นธมน โหมदनอก	
๘	นายศักดิ์ดา พระลับริक्षा	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศักดิ์ดา พระลับริक्षा	
๙	นางสาวเพลินพิศ หินคล้าย	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	เพลินพิศ หินคล้าย	
๑๐	นางสาวเพชรมณี นารีรักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	เพชรมณี นารีรักษ์	

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม โดยมีนายวิชัย นาธิรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา อบต.

๑. แจ้งให้สมาชิก อบต.ทุกท่านนำรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ทำบัตรประจำตัว
๒. ให้สมาชิกทุกท่านรอกทะเลเบียนประวัติของตนเองตามเอกสารที่เลขานุการสภาแจก แล้วนำส่งเจ้าหน้าที่

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เลขานุการสภา อบต.

อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่อย่างไร หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง การแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานสภา

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ได้ชี้แจงว่าก่อนที่จะให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แถลงนโยบาย ขอให้ท่านนายกได้แนะนำรองนายกและเลขานุการผู้ที่จะมาช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.

ได้แนะนำตัวกับสมาชิก ประกอบด้วย

๑. นายอุบล ดวงโกสุม รองนายกคนที่ ๑
๒. นายอนุพงษ์ สากุล รองนายกคนที่ ๒
๓. นางสาวถวิล สุประกำ เลขานุการผู้บริหาร

หลังจากที่แนะนำรองนายกและเลขานุการผู้บริหารแล้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำแถลงนโยบายของ นายอุดร คณาจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายก อบต.

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นายอุดร คณาจันทร์ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่บัญญัติว่า ก่อนนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แลกงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และการแลกเปลี่ยนนโยบาย ให้กระทำโดยเปิดเผย และต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านที่มาประชุมด้วย

กระผม นายอุดร คณาจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้น การสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ให้ต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงที่เคารพ ในช่วง ๔ ปีต่อไปนี้ กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เป็นชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีแหล่งการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ท่านประธานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงที่เคารพ เพื่อให้การบริหารงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สามารถบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กล่าวไว้  
ข้างต้น กระผมจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน ได้แก่

๑. นโยบายเร่งด่วน
๒. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. นโยบายการศึกษา
๔. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

๑.นโยบายเร่งด่วน

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์  
การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณสุขภัยโรคติดต่ออาทิเช่น  
Covid-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

๒.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม  
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริม  
สุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนา  
ศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน  
หลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพวัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาตลาดสะอาด  
ปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำ  
ฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เพื่อพัฒนาบริการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ เร่งรัดการ  
บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริม  
ความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม ในด้าน  
การป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ให้  
เพียงพอส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขภัยในชุมชน  
รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่งเสริมการ  
ติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

### ๓. นโยบายการศึกษา

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยจัดให้มีสถานที่สำหรับการศึกษา เช่น สนามกีฬา ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป

### ๔. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อม ที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสีย โดยส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส พัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี

### ๕. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานพร้อมวางท่อระบายน้ำ ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้าในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัดและสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน

### ๖. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิ ในการเลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ น้อมนำแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง สามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วทั่วถึงโปร่งใสและคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบ Call Center เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ข้อมูล ด้านการช่าง และผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งในทุกๆ ด้าน

กระผม นายอุดร ฅณาจันทร์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ขอให้คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ให้เกิดการพัฒนา อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

ประธานสภา

ได้กล่าวขอบคุณนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง และสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือสงสัย นโยบายที่กล่าวมา หรือไม่

นายธนพนธ์ คุณพรม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐

เรียนประธานสภา ผ่ากไปถึงท่านนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังนี้

๑. เรื่องการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านและภายในตำบล
๒. เรื่องการจัดซื้อรถเข็นให้กับคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล
๓. เรื่องการจัดทำแผนหมู่บ้าน
๔. เรื่องการดูแลผู้ด้อยโอกาส และปัญหายาเสพติด

นายก อบต.  
ประธานสภา  
ปลัด อบต.  
ระเบียบวาระที่ ๔  
นายมนัส จำชาติ  
นายพรหมจันทร์ สรวงศิริ  
ที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๕  
ปลัด อบต.  
ที่ประชุม

๕.เรื่องสัญญาณไฟสัญญาณของหมู่ที่ ๑,๑๐ และ ๑๔ บริเวณหน้าป่าตาแอด  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
หมู่ที่ ๑๐ ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ในส่วนของกระผมยินดีน้อม  
รับที่จะเข้าไปดูแลตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ว่าสิ่งใดที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาความ  
เดือดร้อนของชาวบ้าน พร้อมทั้งจะเข้าไปแก้ไขปัญหาทุกที่ ทุกวินาที คณะผู้บริหาร  
พร้อมที่จะดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น และมีความ  
ตั้งใจที่จะช่วยขับเคลื่อนตำบลร่วมกับสมาชิก ของเราให้เจริญก้าวหน้า ไม่น้อยหน้า  
กว่าตำบลอื่นๆ ขอให้สมาชิกมั่นใจว่าคณะผู้บริหารของเราพร้อมที่จะเดินหน้าเคียง  
บ่าเคียงไหล่ กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การ  
บริหารส่วนตำบล ดังนั้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยากให้สมาชิกนำเสนอต่อที่ประชุม  
กล่าวขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
ได้ชี้แจงเรื่องการจัดทำแผนชุมชนและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก  
หน่วยงานอื่น  
เรื่องการมอบหมายให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงเพื่อเข้าร่วม  
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยบง  
จำนวน ๒ คน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔  
เสนอ นางจอมสี ศรีวงษ์ชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑  
เสนอ นายบุญยง ธงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  
มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ นางจอมสี ศรีวงษ์ชัย และ นายบุญยง ธงทอง  
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยบง  
เรื่องอื่นๆ  
ได้ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง แนะนำตัว เพื่อความสะดวกใน  
การติดต่อประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  
ซึ่งประกอบด้วย  
๑.กองคลัง  
๒.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
๓.กองสวัสดิการสังคม  
๔.สำนักปลัด อบต.  
๕.กองช่าง  
รับทราบ

นายมนัส จำชาติ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔

เสนอปิดประชุม

ผู้รับรองคนที่ ๑ นางสาวดาวเรือง พูนท่าหว่า สมาชิกสภา อบต. ม.๖


ผู้รับรองคนที่ ๒ นายพรมจันทร์ สรวงศิริ สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑

ประธานสภา

กล่าวขอปิดประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวบุญญาภา อรุณพัฒน์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายบุญยง ชงทอง)

(ลงชื่อ)



(นายนิศสันต์ วงษ์ศรีไช)


(ลงชื่อ)



(นายมนัส จำชาติ)

รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงได้ รับรองแล้วในสมัยประชุม  
สมัย.....สาม.....สมัยที่.....1.....ครั้งที่.....2/2565.....เมื่อวันที่.....21 มกราคม 2565.....

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔

(ลงชื่อ)..........ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวิชัย นารีรักษ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง